

## เป้าประสงค์ที่ 2.8 มหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม

### ตัวชี้วัด 2.8.1

จำนวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน

หน่วยวัด : องค์ความรู้/นวัตกรรม

ปีที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ

หน่วยงานเจ้าภาพ : สถาบันวิจัยและพัฒนา

(ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)

#### ❖ คำอธิบาย :

พิจารณาจากจำนวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืนที่ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากงานบริการวิชาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

**การบริการวิชาการแก่ชุมชนหรือท้องถิ่น หมายถึง** การให้บริการทางวิชาการแบบให้เปล่า (ไม่คิดค่าบริการ) ภายใต้ดำเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม ผ่านโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ไม่ว่าจะเป็นโครงการบริการวิชาการงบประมาณแผ่นดิน (เช่น โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น, โครงการบริการวิชาการของกระทรวง อว.), โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในความรับผิดชอบของหน่วยงาน (งบประมาณรายได้ของหน่วยงาน) ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่ผู้รับบริการที่เป็น นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ผู้ด้อยโอกาส ชุมชนและท้องถิ่น ให้สามารถเรียนรู้ และสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน มีรายละเอียดกระบวนการดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม ดังนี้

1. มุ่งเน้นและสนับสนุนการดำเนินงานการสร้างผลผลิตหรือผลงานจากการให้บริการวิชาการ เพื่อการเรียนรู้ หรือพัฒนานวัตกรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยการถ่ายทอดความรู้ ฝึกทักษะวิชาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้รับบริการ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ผู้ด้อยโอกาส ชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

2. บูรณาการวงจร 3 ห่วงแห่งการสร้างองค์ความรู้ คือ 1) การเรียนการสอน 2) การวิจัย 3) การบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งการบูรณาการในลักษณะดังกล่าวนั้นเป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากการเรียนการสอน การวิจัย ไปสู่การบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ร่วมเรียนรู้ และนำองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงในการเรียน และการดำเนินชีวิตตามบริบทของชุมชน ท้องถิ่น สังคม อย่างสร้างสรรค์

3. เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เช่น นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ผู้ด้อยโอกาส ชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการร่วมดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และร่วมรับประโยชน์ในเชิงบวกเพื่อทำให้ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมเกิดความเข้มแข็ง

4. ดำเนินการให้ครบถ้วนอย่างเป็นขั้นตอนตามหลัก PDCA ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การดำเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินผลการดำเนินงาน (Check) และการรายงานผลการดำเนินงานพร้อมแนวทางการปรับปรุง (Act)

6. สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน ท้องถิ่น สังคม ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

7. การสร้างและถ่ายทอด ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นอัตลักษณ์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดพื้นที่ให้มหาวิทยาลัยเป็นชุมชนวิชาการ ที่เป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป

8. ติดตามการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้หรือนวัตกรรมในการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยการเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากงานบริการวิชาการ

**องค์ความรู้ หมายถึง** ความรู้อัตลักษณ์ของหน่วยงานที่เกิดจากการบูรณาการระหว่างบริการวิชาการ การวิจัย และการเรียนการสอน ที่ผู้รับบริการสามารถความรู้นำไปใช้ประโยชน์ได้

**นวัตกรรม หมายถึง** การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือสิ่งที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ตลอดจนการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่เดิมให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม อาจเป็นเทคโนโลยี ความคิด กระบวนการ หรือผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การพัฒนา

#### ❖ เกณฑ์การให้คะแนน :

##### ▶ ระดับมหาวิทยาลัย

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 เรื่อง ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
12 เรื่อง	13 เรื่อง	14 เรื่อง	15 เรื่อง	16 เรื่อง

##### ▶ ระดับหน่วยงาน

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 เรื่อง ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
-	-	-	-	1 เรื่อง

#### ❖ ข้อมูล/หลักฐานที่ต้องรายงาน :

1. จำนวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. เอกสารหลักฐานรวบรวมองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3. รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการนำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2564 และ 2565 (ถ้ามี)